



ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๕๐๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร
๓๕๑๔๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบประชาสัมพันธ์การสมัครร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมในโครงการ Samsung Innovation Campus
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑	ชุด
๒. ตารางการอบรม	จำนวน	๑	ชุด
๓. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	จำนวน	๑	ฉบับ

ตามที่ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นภาคีร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน Samsung Innovation Campus ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้สานต่อการดำเนินโครงการฯ โดยร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดการอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานคอร์สออนไลน์ (Basic Coding & Programming-Online Course) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีทักษะพื้นฐานด้าน Coding และ Programming ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานการคิดตรรกะ (Logical Thinking) ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฝึกเขียนภาษา C และ Python ภาษาที่ได้รับความนิยมในการเขียนโปรแกรม และเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนวัตกรรม โดยการอบรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และปิดท้ายหลักสูตรกับกิจกรรม Idea Presentation นำเสนอไอเดียความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้ความรู้ด้านโค้ดดิ้ง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นในรูปแบบ Online เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการกิจกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้มีความรู้และความเข้าใจในการเรียนการสอนผ่านการอบรมการเขียนโปรแกรม (Coding & Programming) จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักเรียนที่กำลังจะเลื่อนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.samsung-thailand.org หรือ แสกน QR Code ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะกรรมการโครงการฯ จะคัดเลือกผู้ได้สิทธิ์ เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๗๐ คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ โทรศัพท์ ๐๖-๓๑๙๕-๑๕๙๕ (สอบถามการรับสมัคร) และ อาจารย์อดิศักดิ์ เสือสมิง โทรศัพท์ ๐๘-๑๕๕๐-๒๐๔๑ (สอบถามข้อมูลหลักสูตร) อีเมล samsungsicthailand@gmail.com รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.อ.

(อมรรัตน์ ศรีชัน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐๔๕- ๗๘๙๖๔๗